



รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิชัย

สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกองสวัสดิการบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

### ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (องค์การบริหารส่วนตำบล) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้ และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความไว้ใจของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาไว้ในการแสดงความไว้ใจของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความไว้ใจของผู้สอบบัญชีด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

### เรื่องอื่น

เนื่องจากมีรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นจำนวนมาก บางส่วนตกค้างการตรวจสอบซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินงวดปัจจุบันที่ส่งให้ตรวจสอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินที่ตกค้างการตรวจสอบ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่ตกค้างให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนนโยบายสถานศึกษาเป็นต้นไปอยู่ตลอดเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งและมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบหมาย และรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบหมาย

ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผู้บริหารมีผลต่อการประเมินความสามารถขององค์กรบริหารส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาผู้แทนราษฎร การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบาย เป็นผลดีหรือสัมพันธ์กับกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนินงานหรืออุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการตรวจสอบรายงานการเงิน**

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมที่แสดงรายการผลประโยชน์ที่แสดงถึงเงินเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผลจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และงบแสดงฐานะการเงินของผู้สอบบัญชีที่รวมความเกี่ยวเนื่องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้สอบ ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผลและความสัมพันธ์ในระหว่างกันและกัน การปฏิบัติตามการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาผู้สอบบัญชีที่สอบบัญชีซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานการสอบบัญชีที่ข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด และข้อสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อมูลที่ได้มาอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดบางรายการอาจมีความเกี่ยวเนื่องหรือการพึ่งพิงจากหลักฐานของผู้บริหารการเงินและการดำเนินงานหรือไม่

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลต่อการตรวจสอบเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันผู้สอบบัญชีของสภาผู้สอบบัญชี การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการสอบบัญชีที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และบทบาทของปฏิบัติการตามวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบโดยสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่พบที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญที่สืบเนื่องมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่พบที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญกับการทุจริตหรือไม่ การประเมินผลของหลักฐาน การที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญ การสอบบัญชีที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญของการตรวจสอบเงิน

• ค่าความถี่ไม่ในระหว่างหลักฐานไม่ใช่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบกับสถานการณ์ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความถี่ที่พบข้อผิดพลาดการควบคุมภายในของสำนักงาน

• ประเมินความเสี่ยงของนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของสมเหตุสมผลของประเภทการปฏิบัติและการประเมินข้อสงสัยหรือเงินที่ข้อสงสัยที่ผู้สอบบัญชี

• สรุปเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานต่อเนื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญที่พบที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญได้หรือไม่ ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญที่พบที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญที่พบที่ข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเงินแผ่นดินที่มีอยู่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่มีอยู่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่มีอยู่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่มีอยู่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่มีอยู่

- ประเมินการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการประเมินข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญและการประเมินข้อสงสัยหรือเงินเป็นสาระสำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและตรวจสอบการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ซึ่งจะเห็นว่ามีหน้าที่ที่เกี่ยวกับตรวจสอบเงินแผ่นดิน

นายชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

